

ครูสุดทนเตรียมบอยคอตธนาคารออมสิน

🕒 นำเสนอเมื่อ 15 พ.ค. 2560

รณรงค์งดทำธุรกรรมทั่วประเทศ เหตุหนึ่งเฉยไม่ยอมคืนเงิน สกสค.

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ทำหนังสือแจ้งให้ ธ.ออมสิน คืนเงินจำนวน 9,086 ล้านบาท ที่ทางธนาคารหักจากเงินกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้มาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ชำระหนี้แทนผู้ที่ค้างชำระเกิน 3 งวดขึ้นไป เนื่องจากพบว่าสัญญาที่อดีตเลขาธิการ สกสค. ทำไว้กับ ธ.ออมสิน กรณีให้ ธ.ออมสินหักเงินจากกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ เพื่อชำระหนี้แทนผู้ที่ค้างชำระเกิน 3 งวดขึ้นไปได้นั้น เป็นสัญญาฝ่ายเดียว ถือเป็นการทำนิติกรรมที่ไม่ถูกต้อง แต่ ธ.ออมสินกลับนิ่งเฉยยังไม่ยอมจ่ายคืนนั้น

นายสมคิด หอมเนตร ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชัน ในฐานะสมาชิกการมาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. กล่าวว่า ตนได้รับเสียงสะท้อนจากเครือข่ายเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. และที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจำนวนมากว่ารู้สึกแยะ และไม่พอใจกับท่าทีของ ธ.ออมสินที่จะไม่ยอมคืนเงินดังกล่าวให้กับ สกสค. ดังนั้นตนและเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศจึงจะทำหนังสือยื่นถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ติดตามการตรวจสอบการทุจริตโครงการต่างๆในสำนักงาน สกสค. ที่อดีตผู้บริหารได้ทำสัญญาเอาไว้

“ธนาคารทำแบบนี้เหมือนไม่เห็นหัวครู ดังนั้นจึงเตรียมมาตรการตอบโต้ด้วยการรณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศหยุดทำธุรกรรมกับ ธ.ออมสิน ใครมีบัญชีเงินฝากอยู่ก็ขอให้ปิดบัญชีและนำไปฝากกับธนาคารอื่น ที่สำคัญไปกว่านั้นจะทำหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รรมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) และนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. ขอให้ติดต่อสถาบันการเงินอื่นเพื่อเข้ามาซื้อหนี้ในโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการต่างๆที่ได้ทำไว้กับ ธ.ออมสิน โดยครูและสมาชิก ช.พ.ค. ยินดีที่จะไปผอนชำระเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่นๆ” นายสมคิดกล่าว

ด้าน**นายพิษณุ ตุลสุข** รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันที่ 15 พ.ค.นี้ **รมว.ศึกษาธิการ**ได้นัดหมายให้**นายชาติชาย พยุหนาวีชัย** ผอ.ธนาคารออมสิน มาหารือร่วมกับสำนักงาน สกสค. เพื่อหาทางออก ส่วนกรณีที่เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาจะหยุดทำธุรกรรมต่างๆกับทาง ธ.ออมสิน หากไม่คืนเงินจำนวน 9,086 ล้านบาท ให้กับ สกสค. และเสนอให้หาสถาบันการเงินอื่นๆ เข้ามาซื้อหนี้ของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้ทำเงินกู้ไว้กับ ธ.ออมสินนั้น ก็อาจจะเป็นความรู้สึกของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เห็นว่าสำนักงาน สกสค. ถูกเอาเปรียบ.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยรัฐ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560](#)